
Sþ. 838. Tillaga til þingsályktunar

um hækkun á útsöluverði áfengis á Siglufirði.

Flm.: Garðar Þorsteinsson, E inar Árnason og Bernh. Stefánsson.

Alþingi heimilar fjárm álaráðiierra  að samþykkja, að útsöluverð áfengis i 
Siglufjarðarkaupstað hækki f rá  því, sein nú er, um eina krónu hver lítri, og skal 
sú upphæð renna til hæjarsjóðs Siglufjarðar. til nauðsvnlegra útgjalda lians.

G r e i n a r g e r ð .
B æ jarstjórn  Siglufjarðar hefir nýlega sam þykkt eftirfarandi tillögu, sem 

flutt var af fu lltrúum  allra flokka:
„Bæjarstjórnin felur oddvita að sækja inn heimild til rikisstjórnar til að 

leggja vörugjald á vin, allt að einni krónu  á litra, er renni í ]>æjarsjóð og sé 
eingöngu varið til afborgana kreppulána.“

Þar  eð m jög er liðið á þingtímann, vinnst ekki timi til að setja um þetta sér- 
stök lög, og er því sú leið farin, að fá samþykki Alþingis með þingsályktun um, 
að ráðherra  heimili hækkun á útsöluverði vínanna, og að sú hækkun skuli þá 
ja fn fram t renna í hæ jarsjóð Siglufjarðar. Hefir hæjarfógetinn á Siglufirði í um - 
boði bæ jars t jó rnar  óskað, að þessi leið yrði farin, og þessi heimild fengin til 
tekjuöflunar fyrir  bæjarsjóð. Mundi þessi hækkun nema ca. 11— 15 þús. kr.


